

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกขบวนหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์สร้างแนวร่วม “Let’s Get Rights: สินค้าไทย ถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดินหน้ารณรงค์สร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินงานทั้งในด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุมทั้งในย่านการค้าและตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการค้าการลงทุน ทั้งยังเล็งเห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชน ให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

นายอาวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับทราบสถานการณ์การละเมิดภายหลังการเปิดประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านการค้าและตลาด (Physical Market) ซึ่งเป็นที่จับตามองของประเทศคู่ค้า จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สานต่อกิจกรรมรณรงค์ “Let’s Get Rights” ภายใต้แนวคิด “สินค้าไทย ถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย” และถือโอกาสเชิญผู้แทนจากประเทศคู่ค้า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านการค้าที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนไปเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” และการเดินรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศคู่ค้า นักลงทุน ส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ และปกป้องประชาชนจากอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มาตรฐาน”

ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th